
sþ. 242. Fyrirspurnir. [122. mál]
I. Til dómsmálaráðherra varðandi rannsókn máls og vítaverða framkomu setu-

dómara og aðstoðarrnanna hans.

Frá Skúla Guðmundssyni.

1. Af hvaða tilefni var hafin sú rannsókn á atvinnurekstri Helga Benedikts-
sonar útgerðarmanns og kaupmanns j Vestmannaeyjum árið 1948, sem falin
var setudómara og talið er að standi enn yfir?

2. Er dómsmálaráðherranum ekki kunnugt um ósæmilega og vítaverða fram-
komu setudómarans og aðstoðarrnanna hans gegn rannsóknarþola við með-
ferð málsins?

3. Ef dómsmálaráðherranum er þetta kunnugt, ætlar hann þá að fresta því
lengur að taka mál Helga Benediktssonar úr höndum setudómarans ?

II. Til félagsmálaráðherra um kostnað og iðgjaldainnheimtu hjá Tryggingastofnun
rikisins.

Frá Skúla Guðmundssyni.

1. Hvað margir menn vinna it aðalskrifstofu Tryggingastofnunar ríkisins í
Reykjavík? Hve miklu námu launagreiðslur til þeirra árið H150, og hver var
annar kostnaður við skrifstofuna það ár?

2. Hvað mikið borgaði Tryggingastofnunin hverjum héraðsdómara um sig árið
1950:
a. í innheimtulaun,
b. í umboðsþóknun?

3. Hvað mikla umboðsþóknun borgaði Tryggingastofnunin hverju sjúkrasam-
lagi um sig árið 1950?

4. Hvað var mikið óinnheimt af iðgjöldum til Tryggingastofnunarinnar í árs-
lok 1950 úr hverju tryggingar umdæmi :
a. frá árinu 1950,
b. frá fyrri árum?


